

รายชื่อครูและผู้บริหารที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร
ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดแข่งขันผลงานวิจัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561
ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
รวมทั้งหมด 31 คน ดีเยี่ยม 6 คน ดีมาก 15 คน ดี 5 คน ผ่าน 5 คน

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ชื่อผู้ทำวิจัย	ผลการ แข่งขัน	หมายเหตุ
1	ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด เรื่องการคำนวณหา ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน ด้วยการสอน แบบลงมือปฏิบัติ	นางสาวสายใจ ยศประยูร	ดีเยี่ยม อันดับ 1	ได้รับโล่ The Best research and Innovation AWARD 2018
2	ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นางสาวอโนทัย ภูสีม่วง	ดีเยี่ยม	ได้รับโล่ The Best research and Innovation AWARD 2018
3	ผลการใช้สื่อการสอน E-book รายวิชาการ จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ เรื่องลักษณะ ตลาดสินค้าและบริการของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางาน การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นางสาวราตรี สมความคิด	ดีเยี่ยม	ได้รับโล่ The Best research and innovation AWARD 2018
4	การใช้แบบฝึกปฏิบัติในการสอนเสริมหลังเลิก เรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีบริษัท จำกัด เรื่องการจำหน่าย หุ้นและการรับหุ้น ของนักเรียนระดับ วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นางปราณี อังรสสุทธิพันธ์	ดีเยี่ยม	ได้รับโล่ The Best research and Innovation AWARD 2018
5	ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น เรื่อง ส่วนต่างๆ ของ จดหมายธุรกิจต่างประเทศ ระดับประกาศนียบ ัตรวิชาชีพ ปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นาตยา ปรีชา	ดีเยี่ยม	ได้รับโล่ The Best research and Innovation AWARD 2018

(ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ชื่อผู้ทำวิจัย	ผลการ แข่งขัน	หมายเหตุ
6	ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการสอน E-book ด้วยแบบฝึกการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นางสาวสารภี ศุระศรางค์	ดีเยี่ยม	
7	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษการคิดวิเคราะห์ และ ความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ระหว่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น ฐานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ทฤษฎีพหุปัญญา	นางสาววิลาวัลย์ ลีลารัตน์	ดีมาก	ได้รับโล่ The Best research and Innovation AWARD 2018
8	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระของนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี ยาน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติในการสอนเสริม หลังเลิกเรียน	นางสาวณอมนวล ฐาปนพงษ์ไพบูลย์	ดีมาก	
9	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขาย เบื้องต้น 1 เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ์ ของ นักเรียน ระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรียาน โดยใช้แบบฝึก ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ (กรณีศึกษา)	นางสาวสุธามาศ ทิพย์อุทัย	ดีมาก	
10	ผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชากลยุทธ์ทาง การตลาด ของผู้เรียน ระดับชั้นปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน โดยใช้ วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา	นายเชษฐชน หอมเข้ม	ดีมาก	
11	การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของ นักเรียนในการเรียนวิชาการบริหารธุรกิจ ขนาดย่อมน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปวส.1 สาขาการตลาด ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (กรณีศึกษา)	นางสาวศิริพร ห่วงกิจ	ดีมาก	

(ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ชื่อผู้ทำวิจัย	ผลการ แข่งขัน	หมายเหตุ
12	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ วิชาการจัดแสดงสินค้าโดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบกลุ่มและฝึกปฏิบัติจริง สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นางเจริญสุข ผ่องภักดี	ดีมาก	
13	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายธุรกิจ เรื่อง บริษัท จำกัด โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นายธีระศักดิ์ ปรีชา	ดีมาก	
14	ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่องความรู้พื้นฐานโปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นายคมวุฒิ อินทรวีรพันธ์	ดีมาก	
15	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อวิชาภาษาจีนและการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองและการใช้บทบาทสมมติ	นางสุรีย์ อุปถัมภ์วิเชียร	ดีมาก	
16	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นางสาวขวัญใจ จันทรวงษ์	ดีมาก	
17	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในงานธุรกิจโดยใช้สื่อการสอน E-book ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นายกิตติศักดิ์ ปลั่งศรี	ดีมาก	

(ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ชื่อผู้ทำวิจัย	ผลการ แข่งขัน	หมายเหตุ
18	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโต้ตอบทางสรีระและแบบปกติ	นางสาว แถลง อนงค์ ธรรม	ดีมาก	
19	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เรื่องจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 8 อาชีพอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ ด้วยการเรียนการสอนรายบุคคล	นางสาว แสง พัชรี เจริญ นทร์ น	ดีมาก	
20	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ของนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ยาน โดยใช้การเรียนรู้แบบ ร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW	นางสาว แดง นิษา เอี่ยม	ดีมาก	
21	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องประเภทของรายการปรับปรุงบัญชีสำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ยาน โดยใช้แบบฝึกทักษะ	นางสาว อินทร์ เยาว ศรี ลักษณ์	ดีมาก	
22	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้สื่อ E-book เรื่อง การแปรผัน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560	นางสุ พลเต ทัศนีย์ ชา	ดี	

(ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ชื่อผู้ทำวิจัย	ผลการ แข่งขัน	หมายเหตุ
23	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา หลักการตลาด โดยใช้ กิจกรรม การสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด	นายเฉลิมพล จิตรอรุณ	ดี	
24	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการสอน E-book เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรี ยาน	นางสาวมลิวัดย์ ภูมั่ง	ดี	

25	ผลของแบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นางสาวพัชรี ยังดี	ดี	
26	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอน E-book เรื่อง กระบวนการขาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นางสาวดวงรัตน์ อยู่ศรีเจริญ	ดี	
27	การใช้แบบฝึกหัดทบทวนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นางกุหลาบ พรหมจันทร์	ผ่าน	
28	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้แนวคิดวิธีสอน Active Learning และวิธีสอนปกติ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นายโดม เจริญศิริ	ผ่าน	

(ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ชื่อผู้ทำวิจัย	ผลการแข่งขัน	หมายเหตุ
29	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบจิ๊กซอว์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน	นางสาวสาริณี โนแก้ว	ผ่าน	
30	การใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่องการบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560	นางสาว วิภาวณี อติวัฒนวงศ์	ผ่าน	

31	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา เศรษฐศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม การสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1	นายทวิศักดิ์ เทียบคุณ	ผ่าน	
----	---	-----------------------	------	--